

Số: 451 /CV-LMHTX

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

V/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi: Cán bộ viên chức cơ quan và các Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.

Thực hiện Thông báo số 362-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021; Thực hiện Văn bản số 3311/LĐT BXH-LĐVL ngày 25/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ viên chức cơ quan và các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên về Thông báo số 362-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung quan trọng cần thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới cán bộ viên chức cơ quan và các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh được biết để triển khai thực hiện.

Liên minh HTX tỉnh đề nghị cán bộ viên chức cơ quan và các Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên, nhất là thành viên và người lao động trong các HTX được biết, để nghiêm túc triển khai thực hiện, nội dung cơ bản như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm “*phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch, chưa kể mất mát về con người và tổn thất khác*”, tinh thần “*chống dịch như chống giặc*” của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời về lâu dài, cần tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới một cách bền vững theo hướng tìm ra các biện pháp tối ưu cho đơn vị để chủ động phòng, chống dịch theo phương châm “*3 trước, 4 tại chỗ*”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, “*phòng tránh là chính, tự cứu lấy mình là chính*”, thích ứng để giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng đối phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo vệ và phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào đơn vị, công trường, phân xưởng, nhà máy, khu ở tập thể người lao động,.. với phương châm siết chặt quản lý bên ngoài, kiểm soát có hiệu quả mọi nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào bên trong để giữ ổn định trạng thái hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả “*mục tiêu kép*” gắn với tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở.

3. Thực hiện tốt các quy định và quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (của Trung ương của Tỉnh) tại cơ quan, đơn vị, công trường, phân xưởng, nhà máy, khu ở tập thể người lao động. Đặc biệt là gắn trách nhiệm